

Đồng chí Phạm Văn Viễn, Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy cho biết: Quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của trung ương, của tỉnh về công tác cán bộ, Ban Thường vụ Huyện ủy đã thảo luận, thống nhất ban hành các quyết định, quy định, quy chế thực hiện bảo đảm dân chủ, khách quan. Chỉ đạo các địa phương, cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm túc các quy định của Đảng về công tác cán bộ, trong đó chú trọng thực hiện tốt các khâu trong công tác cán bộ. Đối với công tác đánh giá, quy hoạch, luân chuyển, điều động, bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử, Ban Thường vụ Huyện ủy thảo luận, quyết định theo đa số, bảo đảm dân chủ, khách quan, phát huy trách nhiệm của người đứng đầu các địa phương, cơ quan, đơn vị. Trong công tác quy hoạch cán bộ, huyện thực hiện quy hoạch "động" và "mở"; lấy quy hoạch cấp dưới làm cơ sở quy hoạch cấp trên. Nhờ vậy, kết quả xây dựng nguồn quy hoạch Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020 - 2025 có 78 đồng chí, đạt 1,81 lần; nguồn Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy 26 đồng chí, đạt 2 lần; nguồn quy hoạch trưởng, phó phòng huyện và tương đương 141 đồng chí, đạt 3,5 lần; nguồn quy hoạch cán bộ chủ chốt các xã, thị trấn 833 đồng chí, đạt 3,15 lần... Về cơ bản, số lượng nguồn quy hoạch cho mỗi

ĐÔNG HƯNG Chú trọng công tác cán bộ

Quán triệt sâu sắc quan điểm "Cán bộ là gốc của mọi công việc", những năm qua, Ban Thường vụ Huyện ủy Đông Hưng chú trọng làm tốt công tác cán bộ, từ đó xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý có đủ phẩm chất và năng lực, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.



Diện mạo nông thôn mới xã Mê Linh (Đông Hưng).

chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý của huyện đạt trung bình từ 2 - 3 nguồn cho một chức danh, cao nhất là 4 nguồn cho một chức danh. Các tiêu chuẩn về độ tuổi, trình độ, cơ cấu đều bảo đảm theo quy định. Bên cạnh đó, trên cơ sở nguồn quy hoạch, hàng năm huyện cử cán bộ đi đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ, lý luận chính trị với nhiều hình thức để khi được bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử đáp ứng tiêu chuẩn chức danh cán bộ. Trong năm

2017, huyện đã chọn cử 5 đồng chí đi học cao cấp lý luận chính trị, 108 đồng chí đi học trung cấp chính trị - hành chính, 13 đồng chí đi học trung cấp quản lý nhà nước, 40 đồng chí đi bồi dưỡng cập nhật kiến thức dành cho bí thư đảng ủy, chủ tịch UBND cấp xã... Qua đó, chất lượng đội ngũ cán bộ không ngừng được nâng lên. Cùng với công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, việc bổ nhiệm cán bộ diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý thời gian qua được huyện thực hiện đúng quy định, căn cứ vào năng lực, số trường của cán bộ. Mỗi vị trí chức danh cần tuyển chọn phải có ít nhất 2 người đủ tiêu chuẩn tham gia dự tuyển. Trước khi Ban Thường vụ Huyện ủy cho ý kiến về việc bổ nhiệm cán bộ, các cơ quan, đơn vị tiến hành nhận xét, đánh giá cán bộ, lấy phiếu tín nhiệm, thẩm định tiêu chuẩn chính trị; các ứng cử viên chuẩn bị và trình bày chương trình hành động; các ban của Huyện ủy tham mưu chuẩn bị hồ sơ hồ sơ, bao gồm câu hỏi về kiến thức xây dựng Đảng và quản lý nhà nước (đối với cán bộ quản lý giáo dục thêm phần câu hỏi về quản lý giáo dục). Việc thực hiện tuyển chọn cán bộ theo quy trình đã tạo được sự cạnh tranh, phát huy dân chủ, công khai, minh bạch trong công tác cán bộ. Năm 2017, Ban Thường vụ Huyện ủy đã cho ý kiến để bổ nhiệm 7 đồng chí, bổ nhiệm lại 52

đồng chí. Đối với việc giới thiệu cán bộ ứng cử, huyện bám sát quy trình 5 bước trong giới thiệu cán bộ ứng cử bảo đảm nguyên tắc: từ khi các địa phương, đơn vị có đề xuất bổ sung, kiện toàn các chức danh cán bộ, Ban Thường vụ Huyện ủy có chủ trương, sau đó cơ sở sẽ tổ chức hội nghị lấy phiếu tín nhiệm để trình Ban Thường vụ Huyện ủy xem xét quyết định. Năm 2017, Ban Thường vụ Huyện ủy đã giới thiệu ứng cử 3 đồng chí. Nhìn chung, các đồng chí được bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử cơ bản đáp ứng tiêu chuẩn chung của cán bộ theo quy định và tiêu chuẩn của chức danh bổ nhiệm. Việc bổ nhiệm lại cán bộ được thực hiện theo quy định, đã khắc phục được tình trạng quá thời gian mới xem xét bổ nhiệm lại. Theo đồng chí Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy, bên cạnh kết quả đạt được, công tác cán bộ của Đông Hưng thời gian qua còn bộc lộ một số hạn chế. Trong đó có hạn chế trong công tác đánh giá cán bộ cho nên việc bố trí, sử dụng cán bộ có nơi chưa thật hợp lý; năng lực tổ chức chỉ đạo, điều hành của một số cán bộ còn yếu. Trong thời gian tới, Đông Hưng sẽ tập trung khắc phục những hạn chế trên để công tác cán bộ thực sự phát huy hiệu quả, góp phần đặc lực vào việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của huyện.

ĐÀO QUYN

Việt Nam tham gia hội chợ du lịch quốc tế tại Nga

(nhandan.com.vn) Trong các ngày từ 13 - 15/3, Tổng cục Du lịch Việt Nam phối hợp hãng Hàng không quốc gia Việt Nam, sở du lịch một số tỉnh, thành phố và doanh nghiệp du lịch Việt Nam tham gia hội chợ du lịch quốc tế MITT - 2018 tại thủ đô Moscow, Liên bang Nga.



Gian hàng Việt Nam tại MITT - 2018.

Tham dự MITT - 2018, đoàn Việt Nam tập trung quảng bá thương hiệu "Việt Nam - vẻ đẹp bất tận"; quảng bá các sản phẩm du lịch ưa thích của khách du lịch Nga và quốc tế như du lịch biển, đảo, nghỉ dưỡng chữa bệnh, sinh thái, miệt vườn...; giới thiệu những nét mới trong chính sách phát triển du lịch Việt Nam; đồng thời, tạo cơ hội hợp tác giữa các doanh nghiệp du lịch Việt Nam với các doanh nghiệp du lịch, du khách, phóng viên, báo chí Nga và quốc tế. Gian hàng rộng hơn 80m² của Việt Nam nằm ở trung tâm hội chợ đã thu hút rất đông khách tham quan là các doanh nghiệp du lịch, lữ hành, giới truyền thông, khách du lịch Nga và quốc tế. Có mặt tham quan gian hàng Việt Nam, Đại sứ Việt Nam tại Liên bang Nga Ngô Đức Mạnh cho biết: Hội chợ du lịch quốc tế tại Moscow là hội chợ du lịch lớn, có uy tín. Việc Việt Nam liên tục tham gia hội chợ là điều hết sức quan trọng, góp phần quảng bá đất nước, con người Việt Nam cũng như phát triển du lịch và thu hút khách quốc tế tới Việt Nam. Theo ông, sự kết hợp giữa hãng Hàng không quốc gia Việt Nam với Tổng cục Du lịch và các hãng du lịch Việt Nam là hết sức cần thiết và hiệu quả. Du khách quốc tế đến Việt Nam bằng máy bay của hãng Hàng không quốc gia Việt Nam, nghỉ dưỡng tại các điểm du lịch của Việt Nam... là sự kết hợp hoàn hảo. Đại sứ Ngô Đức Mạnh cũng cho rằng, để thu hút khách du lịch trở lại Việt Nam, điều quan trọng là ngành du lịch Việt Nam cần cải tiến và không ngừng nâng cao chất lượng cũng như đa dạng hóa các sản phẩm du lịch, đây là tiền đề đưa du khách quốc tế trở lại Việt Nam nhiều hơn nữa. Là một trong những thị trường trọng điểm của ngành du lịch Việt Nam, Nga là nước dẫn đầu trong các nước châu Âu có du khách đến Việt Nam tính về thời gian lưu trú dài và mức chi tiêu cao. Năm 2017, Việt Nam đón hơn 574.000 lượt khách du lịch Nga, tăng 32,3% so với năm 2016. Tính riêng trong hai tháng đầu năm 2018, lượng khách Nga đến Việt Nam đạt hơn 141.000 lượt, tăng 19,5% so với cùng kỳ năm 2017. Với đà tăng trưởng này, ngành du lịch Việt Nam đặt mục tiêu đến năm 2020 sẽ đón được 1 triệu lượt du khách Nga. Để thực hiện được mục tiêu nói trên, ngoài việc tiếp tục duy trì tham gia các loại hình hội chợ du lịch, Tổng cục Du lịch Việt Nam còn tăng cường tổ chức các chương trình roadshow giới thiệu du lịch Việt Nam tại các thành phố lớn của Nga. Tại các sự kiện này, Việt Nam sẽ phối hợp với phía Nga mời các doanh nghiệp uy tín của hai bên để trao đổi hướng hợp tác và xúc tiến thương mại, du lịch. Trong khi đó, đại diện Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Thuận, một trong những đơn vị tham gia hội chợ cho biết, ngoài việc tham gia quảng bá du lịch tại hội chợ sẽ xúc tiến du lịch trực tiếp tới khách hàng. Sở chủ trương gọi mời du khách bằng cách hỗ trợ toàn bộ chi phí ăn ở, giới thiệu miễn phí các sản phẩm du lịch để du khách Nga và quốc tế được trải nghiệm thực tế và họ chính là những "kênh quảng cáo" hết sức hiệu quả, giới thiệu nhiều hơn nữa về du lịch Bình Thuận nói riêng, du lịch Việt Nam nói chung tới bạn bè và du khách quốc tế. Được tổ chức lần đầu tiên năm 1994, đến nay, MITT đã trở thành một trong những hội chợ du lịch lớn nhất thế giới.

NGUYỄN TÙNG

CÔNG TÁC TRỢ GIÚP PHÁP LÝ Góp phần đưa pháp luật đến người dân

Trợ giúp pháp lý là chính sách lớn trong tổng thể các chính sách an sinh xã hội của Đảng và Nhà nước. Việc thành lập tổ chức trợ giúp pháp lý miễn phí cho người nghèo, người có công với cách mạng và các đối tượng yếu thế khác trong xã hội xuất phát từ chủ trương xóa đói giảm nghèo, "Đền ơn đáp nghĩa" của Đảng và Nhà nước. Cùng với hệ thống trợ giúp pháp lý cả nước, Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh (trực thuộc Sở Tư pháp) được thành lập năm 1998. Qua 20 năm phát triển, hệ thống trợ giúp pháp lý đang dần hiện thực hóa chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong việc bảo đảm quyền con người, quyền công dân trong tiếp cận công lý và bình đẳng trước pháp luật, góp phần xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân, vì dân. Những ngày đầu thành lập, Trung tâm chỉ có 3 biên chế. Giám đốc Trung tâm do Giám đốc Sở Tư pháp kiêm nhiệm. Đến nay, tổ chức bộ máy của Trung tâm đã được kiện toàn với 16 cán bộ, công chức, viên



Cán bộ Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh tư vấn pháp luật cho người dân.

chức và 11 trợ giúp viên, 120 công tác viên tham gia thực hiện trợ giúp pháp lý. Hệ thống tổ chức trợ giúp pháp lý được mở rộng xuống cấp huyện, cấp xã thông qua mạng lưới cộng tác viên và 12 câu lạc bộ trợ giúp pháp lý nhằm cung cấp dịch vụ pháp lý miễn phí kịp thời cho người dân, qua đó góp phần tháo gỡ những vướng mắc về pháp luật, giảm bớt các tranh chấp, khiếu kiện kéo dài, xây dựng đoàn kết trong cộng đồng dân cư, củng cố lòng tin của người dân đối với chính quyền địa phương. 20 năm qua, Trung tâm đã thực hiện được 19.917 vụ việc, trong đó 841 vụ việc tham gia tố tụng; 18.981 vụ việc tư vấn pháp luật; 4 vụ đại diện ngoài tố tụng và 9 vụ việc kiến nghị... Đã tư vấn và trợ giúp pháp lý cho gần 20.000 lượt người, trong đó 40% là người có công với cách mạng, 30% là người nghèo, còn lại là người cao tuổi, người chưa thành niên và người khuyết tật... Công tác trợ giúp pháp lý lưu động về cơ sở thực sự sôi nổi vì đây là cách tiếp cận pháp luật mới đối với người dân. Trong những năm qua, Trung tâm đã phối hợp với phòng tư pháp, chính quyền cơ sở và các đoàn thể liên quan

thực hiện 1.056 đợt trợ giúp pháp lý lưu động, tập trung vào các xã nghèo, xa trung tâm, có nhiều đối tượng đặc thù, qua đây thu hút hàng chục nghìn người tham dự, thực hiện tư vấn pháp luật trực tiếp cho hàng nghìn lượt người. Hoạt động này đã được các cấp ủy đảng, chính quyền và nhân dân ủng hộ, đánh giá cao về hiệu quả, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị tại địa phương, giải quyết có hiệu quả nhiều vụ việc phức tạp về đất đai, tôn giáo, chính sách xã hội tại cơ sở... Ngoài việc xác định nhiệm vụ phục vụ tốt nhất các yêu cầu của người được trợ giúp pháp lý, mỗi năm Trung tâm xác định các nhóm đối tượng đặc thù như: người khuyết tật, trẻ em, người nhiễm chất độc da cam/Đioxin để tổ chức tư vấn pháp luật theo chuyên đề kế hoạch. Công tác trợ giúp pháp lý trong hoạt động tham gia tố tụng được triển khai thường xuyên, bảo đảm việc thực hiện quyền được trợ giúp pháp lý của người dân, góp phần cùng các cơ quan tiến hành tố tụng giải quyết vụ việc một cách khách quan, trung thực, đúng pháp luật.

bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng cho nhân dân. Những năm gần đây, tỷ lệ vụ việc tham gia tố tụng đã tăng lên đáng kể: năm 2005 thực hiện 28 vụ việc, năm 2017 thực hiện 83 vụ việc, hầu hết các vụ việc được thực hiện theo yêu cầu của các cơ quan tiến hành tố tụng. Có thể khẳng định, 20 năm qua, công tác trợ giúp pháp lý ở Thái Bình đã đạt được những thành tích đáng ghi nhận, được các cấp, các ngành đánh giá cao về vai trò, hiệu quả đối với đời sống chính trị - xã hội của tỉnh. Những vướng mắc về pháp luật, những khó khăn, tồn tại về thực hiện chế độ, chính sách, những mâu thuẫn phát sinh trong cộng đồng dân cư dần được khắc phục, tháo gỡ, bảo đảm quyền lợi chính đáng cho người dân, hạn chế đáng kể đơn thư khiếu kiện kéo dài, vượt cấp, góp phần ổn định tình hình an ninh chính trị để phát triển kinh tế - xã hội. Với những nhiệm vụ trọng tâm Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh đã được Đảng, Nhà nước và các cấp ghi nhận: năm 2011 được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen; năm 2013 được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba; ngoài ra Trung tâm còn được Bộ Tư pháp và UBND tỉnh tặng bằng khen.

NGUYỄN TÙNG

Nói về phòng đọc sách của thôn, ông Hoàng Văn Thung, Bí thư Chi bộ thôn Trần Phú cho biết: Từ khi địa phương đạt chuẩn nông thôn mới, điều cấp ủy, chính quyền thôn trân trọng là làm thế nào để nâng cao đời sống tinh thần cho người dân. Sau nhiều lần bàn bạc, Chi bộ quyết định cải tạo nhà văn hóa cũ để thành lập phòng đọc sách; giao Chi đoàn Thanh niên đứng ra xây dựng tủ sách và quyền góp, ủng hộ các loại sách, báo, tạp chí. Chỉ sau 9 tháng (từ tháng 6/2017 đến nay) tủ sách đã có gần 1.000 đầu sách, báo, tạp chí các loại, thu hút hàng nghìn lượt học sinh, người dân trong thôn tới đọc vào cuối tuần và dịp hè. Đã ngoài 60 tuổi, bà Phạm Thị Ngọc vẫn là người thường xuyên đến phòng

Phòng đọc sách ở thôn Trần Phú

Những ngày cuối tuần, phòng đọc sách của thôn Trần Phú, xã Bình Định (Kiến Xương) lại chật kín người. Không chỉ có thiếu nhi, thanh niên mà các bác nông dân, hội viên phụ nữ và các cụ cao tuổi cũng tìm đến. Từ khi được thành lập, phòng đọc sách của thôn đã trở thành nơi giao lưu, chia sẻ kiến thức, góp phần nâng cao văn hóa đọc cho người dân.

đọc sách của thôn đọc sách, báo. Bà Ngô chia sẻ: Sống quá nửa đời người rồi nhưng bây giờ nhờ chăm đọc sách tôi mới biết được nhiều kiến thức khoa học kỹ thuật về sản xuất, chăn nuôi và chăm sóc sức khỏe. Việc đọc sách rất có lợi nên tôi cũng vận động con cháu tranh thủ thời gian rảnh rỗi đọc sách để nâng cao kiến thức cho bản thân, nhất là các cháu đang đi học có thể mở mang thêm nhiều kiến thức bổ ích. Chị Đỗ Thị Loan, Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ thôn Trần Phú cho biết: Ở phòng đọc, đầu sách rất phong phú về thể loại, các lĩnh vực của cuộc sống, đáp ứng mọi lứa tuổi đến đọc. Chị em đến đọc có thể học được những kiến thức về chăm sóc sức khỏe, nuôi dạy con cái, xây dựng gia đình hạnh phúc. Điều chúng tôi rất phấn khởi là thấy các cháu thiếu niên, nhi đồng hào hứng đến đọc. Ở nông thôn có rất ít nơi vui chơi cho các cháu, vì thế phòng đọc sách của thôn đã trở thành sân chơi trí tuệ, lành mạnh thu hút các cháu, tránh cho các cháu sa vào tệ nạn xã hội, duối nước - nhất là vào dịp nghỉ hè. Để làm phong phú thể loại và số lượng sách, báo,

Chi đoàn Thanh niên thôn tuyên truyền, vận động đoàn viên thanh niên trong thôn tự nguyện ủng hộ sách cũ hoặc mua sách mới đóng góp vào tủ sách; đồng thời, kêu gọi học sinh, sinh viên tặng truyện, sách học và báo cũ của mình cho Chi đoàn cùng xây dựng tủ sách thanh niên. Đặc biệt, tận dụng mạng xã hội facebook, Chi đoàn thường xuyên thông tin về hoạt động của phòng đọc và vận động con em xa quê ủng hộ sách cũng rất hiệu quả. Bí thư Chi đoàn Vũ Thị Phương cho biết: Việc chia sẻ sách, báo của thanh niên, học sinh đã góp phần nâng cao hiểu biết cho chính bản thân họ và cho mọi người nên Chi đoàn vận động quyền góp ủng hộ ai cũng tham gia nhiệt tình. Nhằm bổ sung thêm đầu sách, báo, thời

gian tới Chi đoàn tiếp tục vận động các tầng lớp nhân dân trong thôn và bà con xa quê ủng hộ. Ngoài không ngừng gia tăng số lượng và đầu sách, báo, Chi đoàn Thanh niên thôn Trần Phú đang vận

động các "mạnh thường quân" ủng hộ kinh phí mua và lắp đặt một bộ máy vi tính có kết nối internet tại phòng đọc để mọi người truy cập. Ông Hoàng Văn Thung cho biết thêm: Ý tưởng lắp máy vi tính có

internet của thanh niên được Chi bộ rất ủng hộ vì nó sẽ góp phần nâng cao dân trí và tiết kiệm đối với chủ trương tiết kiệm cao các tiêu chí nông thôn mới.

KHẮC QUẢN

